

**แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง**

หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ : (เทศบาล)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ : <p>ยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากยาเสพติดไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพของผู้เสพเท่านั้น ยังกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมส่วนรวม โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ผนึกพลังในการร่วมต่อต้านยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ทำให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยปลอดจากยาเสพติด แต่ในปัจจุบันยังพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ในการจะตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติดทั้งหลายอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 ถึง 25 ปี ในครอบครัวที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือขาดความอบอุ่น ซึ่งมักจะถูกชักโย่งให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มอื่น เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่ติดยาเสพติดหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศและวัย ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นประชากรที่มีคุณภาพของชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต</p>
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง : <ul style="list-style-type: none">- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ : <ul style="list-style-type: none">- รายชื่อเทศบาล จำนวน 208 แห่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 372 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ : <p>จัดสรรให้เทศบาล แห่งละ 200,000 บาท แบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none">1. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และนันทนาการ จำนวน 100,000 บาท<ul style="list-style-type: none">- จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬา ตามมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการเป็นผู้กำหนด2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 100,000 บาท<ul style="list-style-type: none">- จัดการแข่งขันกีฬา/กิจกรรมนันทนาการ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 50,000 บาท
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี) <ul style="list-style-type: none">- ไม่มี -
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) : 0 2241 9000 ต่อ 5332